



สร้างรอยยิ้มแบบบ้านน้ำใจ

เพื่อเด็กผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์

รอยยิ้มแห่งความประทับใจเกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้ทุกครั้งและ
เราได้รับความสุขกลับมาทุกครั้งเช่นกัน

Kidhome เป็นบ้านหลังเล็กๆ ของเด็กๆ กลุ่มหนึ่งที่ด้อยโอกาสทางสังคม อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน โดยมีพระรูปหนึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ให้เด็กๆ ได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือ ได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุข

บ้านหลังเล็กหลังนี้ ชื่อว่าบ้านเด็กธรรมรักษ์ หลายๆ คนอาจไม่คุ้นหูหรือไม่รู้จัก เป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กที่พักอาศัยอยู่ในบ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ติดเชื้อ HIV หรือเรียกกันง่าย ๆ ว่าโรค AIDS เอดส์ นั่นเอง

เดิมที่วัดพระบาทน้ำพุยังไม่ได้มีบ้านเด็กธรรมรักษ์ แต่หลังจากที่มีผู้ขอเข้ารับการดูแลที่วัด อุ่มลูกมาที่วัดด้วยพ่อแม่เสียชีวิต ลูกก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน หลวงพ่อ (พระอุดมประชาทอ) หรือที่เรียกติดปากว่า พระอาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ท่านก็ต้องคิดหาที่ทางเพื่อที่จะสร้างบ้านให้เด็กๆ พวกนี้

หลังจากที่มีที่มั่นแล้ว บัจจุบันฐานต่อมาก็คือการศึกษา ท่านก็ได้สร้างโรงเรียนขึ้นมา แล้วทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เข้ามาดูแลอีกทีหนึ่ง โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี



บ้านหลังเล็กๆ หลังนี้ จากที่มีเด็กอยู่แค่เพียงไม่กี่คน เริ่มเพิ่มเป็นสิบคนและเริ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ จนปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 89 คน

การดูแลเด็กๆ ที่ติดเชื้อ HIV ไม่ได้แตกต่างจากการดูแลเด็กปกติสักเท่าใด จะต่างกันก็ตรงที่เด็กๆ พวกนี้ต้องทานยาต้านไวรัสให้ตรงเวลาและควบคุมเรื่องอาหารการกินที่ถูกหลักโภชนาการให้ครบ 5 หมู่ ได้รับการตรวจเลือดสม่ำเสมอ ดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อป้องกันโรคฉวยโอกาส

ส.ส.ท. ได้สังเกตเห็นถึงการมอบโอกาสให้กับเด็กๆ ที่ติดเชื้อ HIV จึงได้จัดโครงการร่วมแบ่งปันน้ำใจ เพื่อเด็กผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ ณ บ้านเด็กธรรมรักษ์ ขึ้นโดยจัดต่อเนื่องมาทุกปี โดยได้เชิญชวนสมาชิก ส.ส.ท. และผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบริจาคทรัพย์สินของ เครื่องใช้ รวมถึงเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ของเล่นเด็ก ยารักษาโรค ของเล่นต่างๆ เพื่อนำไปบริจาคให้กับเด็กผู้ยากไร้ที่ติดเชื้อจากพ่อแม่ และผู้ป่วยโรคเอดส์




และในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

กิจกรรมพิเศษครั้งนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้ง เป็นครั้งที่ 6 แล้วกับโครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อเด็ก ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ ณ บ้านเด็กธรรมรักษ์ นอกจากนี้จะนำสิ่งของบริจาคไปมอบให้แล้ว เรายังหอบเอาความรัก ความห่วงใยจากสมาชิกมอบให้เด็กๆ กว่า 80 ชีวิต

ทุกครั้งที่เราเดินทางบ้านที่บ้านหลังนี้ เราได้เห็นเด็กๆ วิ่งออกมาต้อนรับเราด้วยรอยยิ้มที่แจ่มใส พร้อมทั้งก๊อกลูกจอบช่วยเราขนของ ถึงแม้ว่าเด็กเหล่านี้เขาจะรู้ว่าว่าติดเชื้อ บางคนเป็นเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ บ้านหลังเล็กๆ แห่งนี้ได้ให้การดูแล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาล ความเป็นอยู่ การศึกษา ความอบอุ่น ความรัก ความเมตตา เขาได้รับอย่างเต็มเปี่ยม จึงทำให้เด็กทุกคนที่น่าน่ารัก เรียบร้อย มีสัมมาคารวะ พร้อมทั้งจะออกมาสร้างสรรคสิ่งที่ดีและเป็น

คนดีของสังคม กิจกรรมที่บ้านเด็กธรรมรักษ์ในครั้งนี้อะจะไปเลี้ยงอาหารกลางวัน แจกขนม แจกสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ และนำเงินบริจาคที่ได้จากท่านสมาชิก ร่วมสมทบทุน จากพนักงานสมาคมฯ และจากสมาคมฯ มอบแก่บ้านเด็กธรรมรักษ์

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของทางวัด พบว่าคนเข้ามาบริจาคก็น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทางวัดยังคงประสบปัญหาเรื่องทุนทรัพย์อย่างมากมาย ด้วยที่รายรับไม่พอกับรายจ่ายที่แต่ละเดือนอยู่ที่หลักล้าน เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการถือโอกาสนี้ เชิญชวนท่านสมาชิกทุกท่าน รวมถึงผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมกันทำบุญด้วยการบริจาคทรัพย์ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมถึงยารักษาโรคต่างๆ และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเดินทางไปทำบุญกับเราในครั้งนี้ 



ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้ม ช่วยเหลือสังคมกับเรา ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
โทรศัพท์ 0 2258 0320-5 ต่อ 1112, 1113, 1115





ร่วมแบ่งปันน้ำใจ
เพื่อเด็กผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์
ณ มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555



ส.ส.ท. ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมแบ่งปันน้ำใจ ร่วมบริจาค
 ทรัพย์สิน สิ่งของที่มีความสำคัญกับเด็กผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ อาทิ
ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ กระดาษรองชัษ รุงมือยาง สำลี กระดาษทิชชู
ถุงดำ ผ้าปิดจมูก น้ำยาฆ่าเชื้อ ของเล่นเด็ก อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ

สามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด
 แผนกสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยสุขุมวิท 29



สามารถบริจาคทรัพย์สินได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)” บัญชี ออมทรัพย์
 ☞ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43 เลขที่ 172-0-23923-3
 ☞ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกะปิ (สุขุมวิท 45) เลขที่ 009-2-23325-3



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด **แผนกสมาชิกสัมพันธ์**
 โทรศัพท์ 0-2258 0320-5 ต่อ 1112, 1113, 1115 คุณลดาวัลย์ และ คุณจิตรภาชนิ์

น้องๆ ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ ยังรอความเมตตา
จากผู้ใจบุญทุกท่าน

